



BY-LAW NG CUP - ENERO 1, 2022

MGA MADALAS ITANONG

Saan ko mahahanap ang by-law ng cup?

Ang mga patakarang namamahala sa mga single-use na cup ng inuming ay nasa serye ng pag-amyenda sa By-law ng Lisensiya Num. 4450. Ang mga pag-amyenda sa by-law na ito ay makikita sa vancouver.ca/cups at kasama ang:

- **By-law 12622 (binabago sa By-law ng Lisensiya 4450 na tungkol sa mga single-use na cups)**
- **By-law 12844 (binabago sa By-law ng Lisensiya 4450 na tungkol sa petsa ng bisa ng mga inaatas para mga single-use na cup inumin)**

Ang pinagsamang By-law ng Lisensiya Num. 4450 ay makikita sa vancouver.ca/your-government/licence-bylaw

Bakit ire-regula ang mga single-use na cup ng inumin?

Ang by-law ng cup sa ay bahagi ng pangkat ng mga pagkilos na ginagawa ng Lungsod para mabawasan ang basurang single-use item habang nagtatrabaho tayo patungo sa pagiging zero-waste na komunidad sa pagsapit ng 2040. Ang mga single-use cup ay bumubuo ng labing-limang porsiyento ng malaking kalat sa mga kalye ng Vancouver. Noong 2018, mga 82 milyong single-use cup ang itinapon sa basura sa Vancouver. Dito, 51% ay mga papel na cup para sa maiinit na inumin, 25% ay mga papel na cup para sa malalamig na inumin at 24% ay mga plastic cup.

Bakit nakatakda ang minimum na bayad para sa mga single-use cups sa \$0.25?

Ang bayad ay nakaayon sa mga ibang lugar na naglilimita sa mga single-use cup, tulad ng University of British Columbia sa Berkeley, California, at sapat ang pagkakatakda para mabigyan ng insentibo ang mga kostumer na piliin ang mga muling magagamit na cup. Tulungan ang mga kostumer mong maiwasan ang bayarin at bawasan ang basura sa pamamagitan ng paglalaan ng mga muling magagamit na cup para lalagyan ng inumin, lumahok sa programang pagbabahagi ng muling magagamit na cup, at hinihikayat ang mga kostumer na magdala ng sarili nilang muling magagamit na cup.

Habang nagsasagawa tayo ng mga hakbang para mabawasan ang basura mula sa mga single-use item sa panahon ng COVID-19, nagtrabaho tayo para masiguro na ang lahat ng by-law natin ay naaayon sa pinakabagong pampublikong patnubay sa kalusugan at protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga residente, mga negosyo at kanilang mga kawani.

Para sa mga pinakabagong pangkalusugang inaatas para sa COVID-19 at mga dulugan, mangyaring pumunta sa:

- Webpage ng Provincial Health Officer para sa mga kautusan, abiso at patnubay.
- British Columbia Centre for Disease Control (BCCDC), kasama ang web page ng food business.
- Web page ng Vancouver Coastal Health para sa kalusugan ng kapaligiran at mga inspeksiyon.
- Work Safe BC.

Paano mahihikayat ng mga negosyo, kawanggawa at mga non-profit ang mga kostumer nilang magdala ng mga muling magagamit na cup?

Ang aming toolkit para sa by-law ng single-use item ay may kasamang mga dulugan na tulad ng poster at mga social media post para hikayatin ang mga kostumer na magdala ng malilinis na muling magagamit na cup, kasama ang mga payo sa paglilinis mula sa Vancouver Coastal Health. Pumunta sa vancouver.ca/cups para i-download ang mga dulugang ito.